



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กรมการปกครอง

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ)</p> <p>๑.๑ บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่</p>	<p>๑. การปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะเรื่องสถานบริการและการพนัน ขอเน้นย้ำ ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ให้เข้มงวด กวดขัน สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ระมัดระวังการลักลอบเล่นการพนัน การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย</p> <p>๒. การอำนวยความสะดวกพร้อมรองรับการดำเนินการตามแนวทางการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation (HI) และการแยกกักในชุมชน Community Isolation (CI) ขอให้ ปลัดจังหวัดและนายอำเภอสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ HI และ CI อำนวยความสะดวกการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ผู้ป่วยฯ ได้รับการดูแลรักษาตามหลัก HI และ CI ประสานการปฏิบัติ และกำหนดมาตรการกำกับดูแลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอเน้นย้ำให้นายอำเภอ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พบผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัดและรายงาน ศปก. อำเภอ ทราบ ขอให้ นายอำเภอ หมั่นประเมินสถานการณ์และสอดส่องดูแลในพื้นที่ของตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มี ผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง</p> <p>๔. การบริหารจัดการพื้นที่ ป้องกันการลักลอบการเข้าออกตามแนวชายแดน ช่องทางตามธรรมชาติ ขอให้ นายอำเภอ กำชับบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุตรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การลาดตระเวน</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p> <p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>การตรวจตรา การปราบปรามจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิงพื้นที่ตอนใน ขอให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตรวจตรา กำกับดูแล สถานประกอบการ รวมทั้ง ภาคเอกชนให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๕. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ในพื้นที่ปฏิบัติตามวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก</p>	ฝ่ายปกครอง
<p>๑.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการประชุม ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ภาคเหนือ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ จ. เชียงใหม่ รุ่นที่ ๒ ภาคใต้ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ จ. สงขลา รุ่นที่ ๓ ภาคกลาง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ จ. ขอนแก่น</p> <p>รูปแบบ On Site ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ รูปแบบ Online ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัด ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ให้ความสำคัญกับการประชุมฯ และเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง ขอให้นายอำเภอ เน้นย้ำให้กลุ่มเป้าหมายการประชุมฯ ในรูปแบบ Online เข้ารับฟังถ่ายทอดสดการประชุมฯ ผ่าน DOPA Channel ได้ทุกช่องทาง</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
<p>๑.๓ การขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>- การขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ขอเน้นย้ำให้นายอำเภอ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการบริหารเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล รายงานบัญชีแสดงรายการยืมและการชำระเงิน มีเงินทุนหมุนเวียนคงค้างอยู่ในบัญชีเป็นจำนวนมาก มีการนำเงินทุนตามโครงการออกมาปล่อยกู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกรในจำนวนที่น้อย ขอให้นายอำเภอ ส่งเสริมการใช้เงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ช่องทางในการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน</p>	นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๔ การบริหารงบประมาณ	<p>- การบริหารงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอกำกับ สำนัก/กอง ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๕๕.๗๘ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๘.๑๕ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ปัจจุบัน : ผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๗๙.๓๑ งบรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๘.๓๘</p>	สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
๑.๕ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่	<p>- การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เน้นย้ำให้นายอำเภอ ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อย สถานที่ราชการ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เสาธง การประดับธง พื้นที่เชิงสัญลักษณ์ต่างๆ เน้นย้ำปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ให้ความสำคัญกับงานการข่าวในพื้นที่ ตรวจสอบ กำกับติดตามการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ การแสดงออกหรือการชุมนุมที่ไม่เหมาะสม หากตรวจพบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการแก้ไขในระดับพื้นที่โดยด่วน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๑.๖ การดูแลสุขภาพ และขวัญกำลังใจของฝ่ายปกครองในพื้นที่	<p>- การดูแลสุขภาพ และขวัญกำลังใจของฝ่ายปกครองในพื้นที่ ช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมาระบาดในวงกว้างอีกครั้ง ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึงดูแลสุขภาพ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงานปลัดอำเภอและบุคลากรทุกภาคส่วนของฝ่ายปกครองด้วย ขอขอบคุณปลัดจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่านรวมถึง ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ สมาชิก อส. คณะกรรมการหมู่บ้านที่ร่วมมือกันทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติงานขอยืนยันว่า กรมการปกครองจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการทำงานของพี่น้องฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.บห. (ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์) ๒.๑ การประชุมกรรมการปกครอง	<p>- ให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมกรรมการปกครองเพื่อรับทราบข้อราชการของกรมการปกครอง</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๒.๒ การปฏิบัติภารกิจ อส.จชต.</p>	<p>๑. เนื่องจากปรากฏเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีเป้าหมายก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จึงให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เน้นย้ำควบคุม กำกับ ดูแลกำลังพลสมาชิก อส. ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองร้อย อส. อำเภอ และชุดคุ้มครองตำบลให้เข้มงวดในการอนุญาตออกนอกที่ตั้งไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว และควบคุมดูแลกำลังพลที่ต้องพกพาอาวุธปืนของทางราชการ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของหน่วย ให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งมีการกระจายได้เร็ว มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น และมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นจึงขอให้ผู้บังคับบัญชา ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ควบคุมกำลังพลไม่ให้ออกนอกที่ตั้งโดยไม่จำเป็น เว้นแต่เป็นการปฏิบัติภารกิจ และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ</p> <p>ผู้บังคับบัญชา/ ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ</p>
<p>๒.๓ การขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑</p>	<p>- ให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอ ศึกษา “สรุปอำนาจการอนุมัติเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โดยกรมการปกครองจะได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท. (นายสมยศ พุ่มน้อย)</p> <p>๓.๑ การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลประเภท ๐ กลุ่ม ๘๘</p>	<p>- เพื่อให้การจัดทำทะเบียนประวัติกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิส่วนบุคคลมีความถูกต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการสำรวจฯ และสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงในการขอใช้สิทธิหรือขอดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลอย่างถูกต้องเพราะที่ผ่านมาปัญหาอยู่ที่ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำให้มีการระบุกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจบุคคลไม่ตรงกลุ่ม จึงให้นายอำเภอปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑. เมื่อมีผู้ยื่นคำร้องหรือติดต่อขอดำเนินการ เรื่องสถานะบุคคล สัญชาติหรือเรื่องอื่นใดให้นายทะเบียนหรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องแนะนำ การยื่นขอแก้ไขกลุ่มบุคคลตามที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาตามทะเบียนประวัติ ทร. ๓๘ ก.</p>	<p>นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. แนวทางการพิสูจน์ความเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีคนในหมู่บ้าน หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒) สอบสวนพยานบุคคล จำนวน ๓ คน มาให้การรับรอง</p> <p>๓. ถ้าเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ให้รวบรวมคำร้องพร้อมพยานหลักฐาน ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง</p> <p>๔. หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลที่ยื่นคำขอไม่มีคุณสมบัติให้จำหน่ายรายการบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ขอให้ศึกษาทำความเข้าใจและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หนังสือกรมการปกครองที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว๔๓๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>	
๓.๒ การจัดสรรเงินกองทุนบริหารจัดการทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวในภารกิจของกรมการปกครอง ครั้งที่ ๒	<p>- กรมการปกครองได้ออนจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการโครงการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สวัสดิ และค่าสาธารณูปโภค ที่จังหวัดกำหนดให้เป็นสถานที่จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ขอให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบยอดเงินที่รับโอน ว่าถูกต้องตามบัญชีการโอนหรือไม่ แล้วตรวจสอบยืนยันจำนวนเงินที่รับโอนเป็นหลักฐานใบเสร็จรับเงินส่งให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง</p> <p>๒. เมื่อดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ให้รายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบรายการรับจ่ายเงินกองทุนและตามแบบทะเบียนการรับจ่าย (แบบ ๓.๑/๓.๒)</p> <p>หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๔๒๔๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>	จังหวัด
๓.๓ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนรองรับการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น	<p>- เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้มีความรู้ความสามารถทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับการรองรับการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นขึ้นใหม่ ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนฯ ให้กับเทศบาลในพื้นที่ทราบ</p> <p>หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔๒๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>	จังหวัด

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๔. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์) ๔.๑ การดูแลรักษาอาวุธปืน</p>	<p>- ให้จังหวัดรายงานการดูแลรักษาอาวุธปืนตามแนวทางข้อบังคับที่ ๓ เรื่องการเบิกจ่าย เก็บรักษาการรับผิดชอบและการรายงาน ขอจำหน่ายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๙๗ ให้กรมการปกครองทราบ ตามหนังสือการซักซ้อมลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p>	<p>จังหวัด</p>
<p>๔.๒ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	<p>- ขอให้จังหวัด/อำเภอ ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรของฝ่ายปกครองที่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลและกรมการปกครองได้ร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีน กรณีผู้มีโรคประจำตัวถือว่าอยู่ในกลุ่ม ๖๐๘ ก็ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๕. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ ๕.๑ สน.ปท. : วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๕</p>	<p>- ให้จังหวัด/อำเภอ พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยคำนึงถึงมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของ ปมท. พร้อมเงินรางวัล ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือวันอื่น ๆ ภายในเดือนมีนาคม ตามความเหมาะสม</p> <p>๒. ให้อำเภอจัดงานวัน กม. โดยมอบหมายให้ทุกตำบล นำผลงานของ กม. ทุกด้าน มาจัดแสดงนิทรรศการผลงาน</p> <p>๓. ให้จังหวัด/อำเภอ มีการอ่านสารนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมการปกครอง รวมทั้งบรรยายบทบาทและความสำคัญของ กม.</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด</p> <p>อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๕.๒ สน.ปท. : การขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑</p>	<p>- เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๑ คณะรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองจำนวน ๑๕๐ ล้านบาท และปี ๒๕๔๔ ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้อีก ๖,๘๓๒ ล้านบาท จากการสำรวจมีเงินคงค้างในบัญชีของกรมการปกครอง จังหวัดและอำเภอรวมทั้งสิ้น ๑,๑๘๕,๒๒๓,๙๓๑.๓๐ ล้านบาท ยังไม่รวมยอดคงค้างในบัญชีของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ยากต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน “เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน” จึงเป็นแหล่งเงินทุนไร้ดอกเบี้ย ที่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	สามารถเข้าถึงได้ ขอให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ศึกษา “สรุปอำนาจการอนุมัติเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โดยกรมการปกครองจะได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ทราบต่อไป	
๕.๓ วช. : การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	<p>- ขอให้สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นลำดับแรกก่อน</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ที่จะประกาศเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๓. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก สำหรับกรณีที่ หน่วยงานของรัฐได้ส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ SMEs จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ยกเลิกการเชิญชวน และเริ่มดำเนินการใหม่</p> <p>๔. รายการงบลงทุนในส่วนภูมิภาคที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินตามแนวทางฯ ใหม่ จำนวน ๗๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๙๘,๔๔๓,๙๐๐ บาท ให้จังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕</p>	<p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
๕.๔ วช. : การประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ปค.	<p>- วช. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณ ของ ปค. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๕ โดย ประธานคณะกรรมการฯ ได้มีข้อสั่งการในการประชุม ดังนี้</p> <p>๑. ให้สำนัก/กอง ที่มีรายการงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ขอให้เร่งรัดการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รวมทั้ง รายการที่ส่งเงินจัดสรรให้ภูมิภาคด้วย หากพบว่าไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามที่กำหนดให้พิจารณาส่งคืนทันที</p> <p>๒. ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้ จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๓-๔ สำหรับรายการส่งเงินจัดสรร งบประมาณให้แก่ภูมิภาคดำเนินการนั้นให้นำข้อมูลการเบิกจ่าย ใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑-๒ จากระบบ e-fms มาประกอบการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย</p>	สำนัก/กอง

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๕.๕ ศบค.ปค. : สรุปข้อราชการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบทบาทของกรมการปกครอง</p>	<p>- การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การสร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ติดเชื้อและมาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด และประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่มีความรุนแรงขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การดำเนินการป้องกันการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายพื้นที่ชายแดน ใช้มาตรการป้องกัน สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พื้นที่ตอนใน ใช้มาตรการขยายผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ต่อนายหน้าและสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐